

**IDAHO BARBER AND COSMETOLOGY SERVICES LICENSING BOARD QUY TẮC AN
TOÀN VÀ KHỬ TRÙNG CHO CÁC CƠ SỞ VÀ TRƯỜNG HỌC**

CƠ SỞ. Các cơ sở và trường học phải được ngăn cách với khu vực sinh sống bằng những bức tường lớn và / hoặc cửa có thể đóng lại. Sàn nhà, tường, trần nhà, đồ nội thất, đồ đạc và phòng vệ sinh phải được giữ sạch sẽ và luôn được sửa chữa tốt Quy tắc 200.01.a và b. Bộ dụng cụ sơ cứu có thể nhận dạng rõ ràng phải dễ tiếp cận. (Quy tắc 200.03.a).

VỆ SINH DỤNG CỤ; KHỬ TRÙNG HOẶC KHỬ TRÙNG. Tất cả các dụng cụ và vật dụng được sử dụng bởi người vận hành phải được làm sạch hoàn toàn sau mỗi lần sử dụng và sau đó khử trùng bằng chất khử trùng hoặc khử trùng bằng chất khử trùng sau khi làm sạch và trước khi sử dụng trên mỗi khách hàng. Chất khử trùng phải được trộn và thay đổi theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Có thể sử dụng các phương pháp khử trùng ngâm, thuốc xịt và khăn lau. Thời gian tiếp xúc được liệt kê trên nhãn của chất khử trùng phải được tuân thủ trong mọi trường hợp. Các vật dụng hoặc bề mặt phải được ngâm hoàn toàn trong chất khử trùng hoặc ướt rõ ràng, nếu sử dụng bình xịt hoặc khăn lau, trong toàn bộ thời gian tiếp xúc. (Quy tắc 200.03.b).

DỤNG CỤ SỬ DỤNG MỘT LẦN VÀ XỐP. Các dụng cụ và vật dụng sử dụng một lần hoặc xốp phải được vứt ngay lập tức vào thùng rác sau mỗi lần sử dụng cho khách hàng hoặc đưa cho khách hàng để mang về nhà sử dụng cá nhân, với điều kiện là các dụng cụ đó không được mang trở lại cơ sở để sử dụng trong tương lai. Các dụng cụ cắt da, bao gồm máy cạo râu mô sẹo, lược credo hoặc các loại mâm xôi hoặc vất khác cắt bên dưới bề mặt da không được phép mang vào cơ sở. (Quy tắc 200.03.c). Tất cả các dịch vụ trang điểm và trang điểm phải tuân theo các yêu cầu được nêu trong Quy tắc 200.04.

DỊCH VỤ WAXES VÀ WAXING. Paraffin, sáp và các sản phẩm sử dụng nhiều chất khác phải được bao phủ và duy trì không có bất kỳ chất gây ô nhiễm nước ngoài nào. Chỉ những vật dụng đã được khử trùng hoặc sử dụng một lần không sử dụng mới có thể được đặt vào thùng chứa các sản phẩm sử dụng nhiều lần. Các sản phẩm này phải được chia ra cho mỗi khách hàng quen trong một thùng chứa hoặc phân phối theo cách ngăn ngừa ô nhiễm nguồn cung cấp không sử dụng. Tất cả các phần được sử dụng trên một khách hàng quen phải được xử lý ngay sau khi sử dụng (Quy tắc 200.03.d).

BÁT CHĂM SÓC MÓNG CHÂN. Bát, chậu, bồn, mũi khoan, đường ống bên trong và máy bơm phải được làm sạch và khử trùng trước mỗi lần sử dụng theo chỉ dẫn của nhà sản xuất (Quy tắc 200.03.e).

CẤP NƯỚC VÀ RỬA TAY. Các nhà điều hành và sinh viên phải rửa tay bằng nước máy, xà phòng và khăn tắm sử dụng một lần trước khi cung cấp dịch vụ cho bất kỳ khách hàng quen nào. Khi không thể rửa tay, có thể sử dụng dung dịch sát trùng tay ít nhất bảy mươi phần trăm (70%) cồn (Quy tắc 200.03.f).

ĐỘNG VẬT. Không được phép vào các cửa hàng hoặc trường học ngoại trừ chó dịch vụ, theo định nghĩa của Quy định của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, được huấn luyện để làm việc hoặc thực hiện nhiệm vụ cho người khuyết tật (Quy tắc 200.03.g).

GIẤY PHÉP VÀ THẺ PHÂN LOẠI. Giấy phép thành lập và/hoặc trường học hiện tại, (các) giấy phép điều hành hợp lệ, bản sao các quy tắc an toàn và khử trùng này và thẻ phân loại hợp lệ phải được hiển thị rõ ràng trong khu vực làm việc của mỗi cơ sở hoặc trường học (Quy tắc 200.03.h).

Để có bản sao đầy đủ của luật và quy tắc, hãy truy cập trang web của chúng tôi:

HỘI ĐỒNG CẤP PHÉP DỊCH VỤ CẮT TÓC VÀ THẨM MỸ IDAHO

Phòng Giấy phép Nghề nghiệp và Chuyên nghiệp

PO Box 83720

Boise, ID 83720-0063

(208) 334-3233

dopl.idaho.gov